

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa toàn thể quý cử tri!

Trước tiên cho phép tôi trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), đây là một niềm vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn lao của bản thân tôi.

Xin trân trọng cảm ơn quý cử tri đã dành thời gian dự buổi gặp gỡ tiếp xúc hôm nay. Kính chúc toàn thể cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi tên là: **PHÙNG HIỆP QUỐC**, hiện đang công tác tại Huyện ủy Bù Gia Mập, giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tôi sinh ngày 4/9/1975, quê quán xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Tôi sinh ra và lớn lên tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Bản thân là người đứng đầu cấp ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tôi xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với địa phương và nhân dân huyện nhà. Tôi luôn trăn trở với những khó khăn của huyện và đời sống của nhân dân, làm thế nào để địa phương ngày càng phát triển, làm thế nào để nâng cao đời sống của nhân dân, để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh giúp cho bản thân tôi có thêm những điều kiện thuận lợi để thực hiện những ý định của mình.

Vì tôi xác định vai trò quan trọng của đại biểu HĐND là phải liên hệ chặt chẽ, tiếp xúc thường xuyên với nhân dân, lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến của nhân dân. Từ đó phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước để quyền lợi chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, người đại biểu phải có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ; thường xuyên nắm bắt tình hình phát triển, có ý kiến đóng góp, tham gia xây dựng đường lối phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng – an ninh của địa phương ngày càng được đảm bảo vững chắc.

Kính thưa toàn thể quý cử tri!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của nghị quyết đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,25%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm 78,1%. Cơ cấu ngành nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển; quốc phòng – an ninh được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố vững mạnh.

Trong bối cảnh tình hình mới và những điều kiện, đặc điểm của tỉnh nhà, cử tri đang quan tâm đến các vấn đề có ảnh hưởng, tác động đến sản xuất và đời sống:

Đó là các vấn đề về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân; chất lượng của hệ thống giáo dục - đào tạo và y tế; công tác phòng chống các loại dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ môi trường; vấn đề giao thông nông thôn và cơ sở hạ tầng; giá cả các mặt hàng tiêu dùng; vấn đề tiêu thụ và giá cả các sản phẩm nông nghiệp; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và trên tuyến biên giới.

Bản thân tôi luôn mong muốn trở thành đại biểu HĐND, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tôi cảm thấy rất vinh dự vì đã được tin cậy và giới thiệu làm người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X. Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, góp phần đưa tỉnh nhà, huyện nhà ngày càng phát triển và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Bản thân tôi sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Nỗ lực học tập rèn luyện, phấn đấu nâng cao năng lực hiệu quả các mặt công tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

2. Bám sát các chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và những nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các kỳ họp, thống nhất quyết nghị và tổ chức thực hiện nghị quyết, các chương trình hoạt động của HĐND tỉnh; liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thực hiện tiếp xúc cử tri, tích cực phát biểu ý kiến có chất lượng phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri với HĐND tỉnh.

3. Hướng hoạt động vào các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội, những vấn đề bức xúc mà cử tri của tỉnh quan tâm.

Cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Với tư cách là Bí thư Huyện ủy, tôi sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm:

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và tăng cường ứng dụng tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn.

- Tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; quan tâm chú trọng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; hỗ trợ nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng cố hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng chính quyền thực sự của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Thúc đẩy cải cách tư pháp, cải cách hành chính nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, tôi xin hứa sẽ mang hết sức mình, quyết tâm phấn đấu thực hiện chương trình hành động đã đề ra, để xứng đáng với sự tín nhiệm và tin tưởng của cử tri, đại biểu cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân.

Kính chúc toàn thể quý cử tri sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!